

Số: /BC-UBND

Hòa Bình, ngày tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch trong phạm vi hạn chế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2022

Căn cứ Công văn số 218/BGTVT-VT ngày 09/01/2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc báo cáo việc thực hiện thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh (chạy bằng năng lượng điện hoặc xăng sinh học) phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn các tỉnh, thành phố được phép thí điểm.

Căn cứ tình hình triển khai thực hiện năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong phạm vi hạn chế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2022. Cụ thể như sau:

I. CHỦ TRƯỞNG THÍ ĐIỂM

Huyện Lạc Thủy và huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình có vị trí địa lý tự nhiên, xã hội thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái, du lịch thắng cảnh kết hợp với du lịch tâm linh. Trong đó, để nâng cao sự chuyên nghiệp, văn minh cho khu du lịch, đồng thời nâng cao đời sống kinh tế xã hội, tạo được công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương, giảm thiểu được ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và hướng tới mục tiêu phát triển du lịch thân thiện với môi trường, Bộ Giao thông vận tải đã đồng ý cho phép tỉnh Hòa Bình thực hiện thí điểm sử dụng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách tại khu du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Trên cơ sở thực hiện Công văn số 8187/BGTVT-VT ngày 25/7/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện thí điểm xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách trên địa bàn một số tỉnh, thành phố và Công văn số 11700/BGTVT-VT ngày 15/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện thí điểm sử dụng xe 4 bánh gắn động cơ (chạy bằng năng lượng điện) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã phê duyệt Đề án thí điểm hoạt động xe 4 bánh bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch trong khu du lịch Chùa Tiên, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cho 04 đơn vị, cụ thể:

+ Công ty TNHH MTV Ngọc Long Phú Lão và Hợp tác xã vận tải Hợp Lực đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch trong khu du lịch Chùa Tiên,

xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (tại Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 29/12/2017).

+ Công ty TNHH MTV Chùa Tiên Mẫu Đàm Đa là đơn vị được phê duyệt bổ sung tham gia thực hiện đề án thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch trong khu du lịch Chùa Tiên, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt (tại Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 26/11/2018).

+ Hợp tác xã Vận tải Quang Minh cũng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt đề án thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch trong khu du lịch Bản Lác, các bản lân cận thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình (tại Quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày 26/11/2018).

Các đơn vị thí điểm tại địa bàn huyện Lạc Thủy và huyện Mai Châu đã được Bộ Giao thông vận tải gia hạn và tiếp tục triển khai thực hiện hoạt động thí điểm đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tại Công văn số 321/BGTVT-VT ngày 12/01/2022 cho đến khi sửa đổi xong Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và đưa vào hoạt động chính thức khi Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) được Quốc hội thông qua (có hiệu lực thi hành).

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện

Đã ban hành Công văn số 1093/VPUBND-KTN ngày 18/02/2022 về việc hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đồng thời giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các đơn vị đã được phép tham gia thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện; phối hợp các cơ quan, lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của phương tiện đúng tuyến đường, khu vực được phép hoạt động mà Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã quy định; tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

2. Tình hình triển khai thực hiện

2.1. Số lượng đơn vị tham gia thí điểm trên địa bàn, số lượng phương tiện

Tổng số đơn vị được phê duyệt thí điểm hoạt động xe 4 bánh bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh gồm có 04 đơn vị, gồm có: Công ty TNHH MTV Ngọc Long Phú Lão; Công ty TNHH MTV Chùa Tiên - Mẫu Đàm Đa; Hợp tác xã vận tải Hợp Lực; Hợp tác xã Vận tải Quang Minh.

Tổng số phương tiện xe điện của 04 đơn vị được phép hoạt động thí điểm xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tính đến thời điểm hiện tại gồm có 47 phương tiện, trong đó:

- Công ty TNHH MTV Ngọc Long Phú Lão 20 phương tiện.
- Công ty TNHH MTV Chùa Tiên - Mẫu Đầm Đa 11 phương tiện.
- Hợp tác xã vận tải Hợp Lực 14 phương tiện.
- Hợp tác xã Vận tải Quang Minh 02 phương tiện.

(có Phục lục chi tiết kèm theo)

2.2. Công tác phối hợp giữa các ngành

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND các huyện Lạc Thủy, Mai Châu và các lực lượng chức năng liên quan để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án hoạt động thí điểm xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2.3. Công tác đăng ký đăng kiểm phương tiện, người điều khiển phương tiện

Các phương tiện xe điện (47 phương tiện) đều được các đơn vị thí điểm thực hiện mua mới, có vận tốc thiết kế lớn nhất không quá 30 km/h, số chỗ ngồi không quá 15 chỗ, được đăng ký, cấp biển số theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 và đều được đăng kiểm theo quy định của pháp luật. Về người điều khiển phương tiện: Tổng số gồm có 47 lái xe *(tất cả lái xe đều có bằng B2 trở lên và được đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định của Nhà nước về vận tải hành khách bằng xe điện)*.

2.4. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

Công tác thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch tại khu du lịch Chùa Tiên, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy và khu du lịch Bản Lác, các bản lân cận thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đều được các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo theo đúng nội dung đề án thí điểm đã được UBND tỉnh phê duyệt, đã đáp ứng được nhu cầu tham quan, đi lại của Nhân dân tại các khu du lịch được cho phép hoạt động trong năm 2022.

2.5. Tổng hợp tình hình va chạm, tai nạn giao thông do phương tiện thí điểm gây ra

Các phương tiện xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch tại khu du lịch Chùa Tiên, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy và khu du lịch Bản Lác, các bản lân cận thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đều được các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tham quan, đi lại của Nhân dân tại các khu du lịch được cho phép hoạt động.

- Số lần để xảy ra tai nạn: Không.
- Số lần vi phạm trật tự, an ninh khu vực trong quá trình vận tải hành khách bằng xe điện: Không.

2.6. Công tác tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị và nội dung phát sinh trong thời gian triển khai thực hiện thí điểm

Trong thời gian gần đây, tại khu du lịch Chùa Tiên, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy và khu du lịch Bản Lác, các bản lân cận thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình có xuất hiện một số phương tiện xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện tự phát không đủ điều kiện, không đăng ký, đăng kiểm, lén lút hoạt động gây mất an ninh, trật tự an toàn giao thông.

Để đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy, huyện Mai Châu chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện đình chỉ các tổ chức, cá nhân hoạt động xe điện tự phát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị tham gia thí điểm trên địa bàn

Thời gian qua, các đơn vị thí điểm đã nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về triển khai hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, thực hiện đầu tư mua sắm phương tiện, đăng ký đăng kiểm theo quy định và hoạt động theo đúng các tuyến đường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt, đã đáp ứng được nhu cầu tham quan, đi lại của Nhân dân tại các khu du lịch được phép hoạt động.

Về người điều khiển phương tiện tất cả lái xe đều có GPLX từ B2 trở lên và được đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định của Nhà nước về vận tải hành khách bằng xe điện.

Đối với các điểm đậu đỗ và dừng đỗ đón trả khách đều được các đơn vị được tham gia thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thực hiện lắp đặt cấm biển báo dừng, đỗ xe điện tại các vị trí dừng đỗ đón trả khách theo quy định; đồng thời công tác đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường khu vực dừng, đón trả khách luôn được các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả.

Về giá cước, các đơn vị đã thực hiện kê khai giá cước theo quy định.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

* Thuận lợi:

- Tại địa bàn huyện Lạc Thủy do có cùng khu vực hoạt động, nên các đơn vị được tham gia thí điểm thường xuyên phối hợp, hỗ trợ nhau, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của khách du lịch trong khu du lịch.

- Việc triển khai thực hiện đề án thí điểm bằng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan tại khu du lịch Chùa Tiên, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy và khu du lịch Bản Lác, các bản lân cận thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã từng bước nâng cao đời sống kinh tế xã hội, tạo được công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương, giảm thiểu được ô nhiễm môi trường, góp phần nâng

cao chất lượng dịch vụ du lịch và hướng tới mục tiêu phát triển du lịch thân thiện với môi trường.

* Khó khăn, vướng mắc:

- Lượng khách du lịch mùa lễ hội giảm so với các năm trước do diễn biến của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến kết quả kinh doanh của các đơn vị triển khai đề án thí điểm chưa đạt theo mục tiêu đề ra.

- Các đơn vị tham gia thí điểm đã phải ngừng hoạt động mất 02 năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid19, cùng với đó là những năm đầu thực hiện kinh doanh về lĩnh vực này, do đó chưa có nhiều kinh nghiệm, vì vậy còn gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng đến kinh tế của các đơn vị, dẫn đến chưa kịp hoàn vốn đầu tư cho hoạt động thí điểm.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm trình để ban hành quyết định chính thức đối với hoạt động xe 4 bánh (chạy bằng năng lượng điện hoặc sinh học) phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong phạm vi hạn chế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2022.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm;
- Chánh VP/UBND tỉnh;
- Phó chánh VP/UBND tỉnh Vũ T Dũng;
- UBND các huyện: Mai Châu, Lạc Thủy;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTN (Ng. K)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Quách Tất Liêm

PHỤ LỤC
ĐƠN VỊ, SỐ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN THAM GIA THÍ ĐIỂM;
KHU VỰC, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG THÍ ĐIỂM
(tính đến thời điểm 31/12/2022)

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình)

STT	Tên đơn vị tham gia thí điểm	Địa chỉ	Người đại diện	Điện Thoại	Số lượng xe	Khu vực, phạm vi hoạt động thí điểm	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Ngọc Long Phú Lão	Thôn 7, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình	Màu Quế Dương – Giám đốc	0986874617	20	Khu du lịch Chùa Tiên, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình	
2	Hợp tác xã vận tải Hợp Lực	Thôn Lão Ngoại, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình	Màu Hữu Khuê – Chủ nhiệm Hợp tác xã	0984762199	14	Khu du lịch Chùa Tiên, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình	
3	Công ty TNHH MTV Chùa Tiên - Mẫu Đàm Đa	Thôn Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình	Màu Mạnh Hà – Giám đốc	0986873993	11	Khu du lịch Chùa Tiên, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình	
4	Hợp tác xã Vận tải Quang Minh	Tiểu khu II, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình	Lò Văn Thức – Giám đốc	0969893589	02	Khu du lịch Bản Lác, các bản lân cận thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình	
	TỔNG SỐ				47		

